
ทัง้นี ้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่
ของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ  วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว หากผู้ ถือหุ้นท่านใดแต่งตัง้บคุคล
อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะตาม
(เอกสารแนบ 4) โดยขอให้น าสง่ตอ่กรรมการหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชมุ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษัท อาร์พีซจีี จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นายสจัจา  เจนธรรมนกุลู)  
 ประธานกรรมการ 

เอกสารเเนบ 1

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 
ณ ห้อง Sky Park ชัน้ 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 14 ถ.วิภาวด-ีรังสิต จตุจกัร กรุงเทพฯ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 7 คน 

1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ  กรรมการ 
3. นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์  กรรมการ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  กรรมการ 
5. นายประสทิธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายช าน ิ จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศวิาภยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น) 
2. ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการทัว่ไปสายบริหารและการเงิน กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสู่
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) โดยรายงานว่า
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนที่ช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
จ านวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นให้มาประชุมแทน 
รวมทัง้สิน้ 98 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  531,924,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.7710 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ซึ่งจ านวนนีค้รบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ก าหนดว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” 

ดงันัน้ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ” และกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เลขานกุารบริษัท กลา่วแนะน า คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชมุในครัง้นีไ้ด้มีผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่ง
เป็นตวัแทนจาก สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย และผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการด้วย โดย
เผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
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บริษัท เป็นการลว่งหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 2 ตลุาคม 2560 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ผลปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระและช่ือผู้ ใดให้พิจารณา พร้อมกับชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออก
เสยีงลงคะแนนและวิธีปฏิบตัิว่า เอกสารประกอบการประชุมวนันี ้บริษัทฯ ได้ท าการเผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ (website) ของ
บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2561 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีปฏิบตัินัน้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่หรือรับมอบฉนัทะมา โดยมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่จ านวนหุ้นหนึง่หุ้น และการลงคะแนนในแต่วาระการ
ประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เทา่นัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้
ยกเว้นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการท่ีไมถื่อวา่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 

โดยชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 
วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 
สว่นวาระท่ี 2  
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมต้่องลงคะแนน 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมลา่สดุ ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการ
ค านวณ และในการออกเสยีงลงคะแนน ในทกุๆ วาระผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์ที่จะคดัค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นรายดงักลา่วมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดคดัค้าน
หรืองดออกเสยีง บริษัทฯ จะสรุปวา่วาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์ตามที่เสนอ แตห่ากมีผู้ ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์
จะ คดัค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ใน
ขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่
เข้าร่วมประชมุหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

ในสว่นของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว   ในกรณีที่มีผู้ลงคะแนนคดัค้าน หรือ งดออกเสียง เป็นจ านวนมาก บริษัทฯอาจด าเนินวาระการ
ประชมุถดัไปในระหวา่งที่รอผลการนบัคะแนน และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีที่การนบัคะแนนแล้วเสร็จ 

ท่ีประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสจัจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) เร่ิมด าเนินการประชมุ โดยขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 10 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุแล้วเห็นวา่ถกูต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทกุ
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บริษัท เป็นการลว่งหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 2 ตลุาคม 2560 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ผลปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระและช่ือผู้ ใดให้พิจารณา พร้อมกับชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออก
เสยีงลงคะแนนและวิธีปฏิบตัิว่า เอกสารประกอบการประชุมวนันี ้บริษัทฯ ได้ท าการเผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ (website) ของ
บริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 2561 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีปฏิบตัินัน้ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ก าหนดวา่ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่หรือรับมอบฉนัทะมา โดยมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่จ านวนหุ้นหนึง่หุ้น และการลงคะแนนในแต่วาระการ
ประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เทา่นัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้
ยกเว้นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการท่ีไมถื่อวา่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 

โดยชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงันี ้
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 
จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 
วาระท่ี 6 
จะถือเอาเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ 
สว่นวาระท่ี 2  
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมต้่องลงคะแนน 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมลา่สดุ ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการ
ค านวณ และในการออกเสยีงลงคะแนน ในทกุๆ วาระผู้ ถือหุ้นท่ีไมป่ระสงค์ที่จะคดัค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุ้นรายดงักลา่วมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดคดัค้าน
หรืองดออกเสยีง บริษัทฯ จะสรุปวา่วาระนัน้ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์ตามที่เสนอ แตห่ากมีผู้ ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์
จะ คดัค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ใน
ขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสยีงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่
เข้าร่วมประชมุหรือออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

ในสว่นของการรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว   ในกรณีที่มีผู้ลงคะแนนคดัค้าน หรือ งดออกเสียง เป็นจ านวนมาก บริษัทฯอาจด าเนินวาระการ
ประชมุถดัไปในระหวา่งที่รอผลการนบัคะแนน และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีที่การนบัคะแนนแล้วเสร็จ 

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสจัจา เจนธรรมนุกูล ประธาน
กรรมการ และประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) เร่ิมด าเนินการประชมุ โดยขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 10 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชมุแล้วเห็นวา่ถกูต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทกุ

 
 

ประการ จึงได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด
เรียบร้อยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 6 ถึง หน้า 22 นอกจากนัน้ บริษัทฯได้เผยแพร่ใน 
website ของบริษัทแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน 2560 เป็นต้นมา  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 หรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดงักลา่ว 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 10 เมษายน 
2560 โดยการลงมติในวาระนี ้ ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ซึง่ในวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มจ านวน 607,050 หุ้น  ท าให้ผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุมีหุ้นรวมทัง้สิน้ 532,531,512 หุ้น 

  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ตามที่เสนอ  

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 532,525,622 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 532,531,512 เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า หลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ ถือหุ้นคงทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีสถานะเป็น 
Holding Company โดยมีการลงทนุและเข้าบริหารกิจการ ซึ่งประกอบด้วยกิจการหลกัๆ คือ อสงัหาริมทรัพย์ คลงัน า้มนั 
และป๊ัมน า้มนั โดยภาพรวมในกิจการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯได้รับเงินปันผลมาทกุปี มากหรือน้อยขึน้อยู่กบัสภาวการณ์ 
สว่นคลงัน า้มนัท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู ่30% มีผลประกอบการดีขึน้มาโดยล าดบั โดยเฉพาะปีนีเ้ทา่ที่ทราบ ถงัน า้มนัมีผู้ เช่าเต็ม
เกือบ 100% และมีการปันผลให้บริษัทฯ สว่นป๊ัมน า้มนั ตามที่ท่านทราบว่าบริษัทฯได้มีการร่วมมือกบั ESSO ซึ่งอีกสกัครู่
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากดั จะเป็นผู้กลา่วรายงานรายละเอียดให้ทราบ   

ประธานฯ ชีแ้จงสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้ที่ประชมุทราบวา่ในปี 2560  บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายและบริการ ทัง้สิน้จ านวน 2,438 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึ่งมีจ านวน 2,255 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยอนั โดย
รายได้สว่นใหญ่มาจากธุรกิจสถานีบริการน า้มนั ส่วนจ านวนลิตรที่ขาย volume เท่าเดิม รายได้ที่เพิ่มขึน้เนื่องจากราคา
น า้มนัที่สงูขึน้ และปีนีบ้ริษัทฯ มีด้อยคา่ของโรงงานเพียวไบโอดีเซลลดลง และมีรายได้อื่นๆ ลดลงเนื่องจากปีที่แล้ว มีรายได้อื่น 
40 ล้านบาท เกิดจากมีผู้ที่มาติดตอ่ซือ้โรงกลัน่ จากนัน้มีการยกเลิกสญัญาจึงเป็นเงินที่เป็นรายได้ ค่าใช้จ่ายปีนีห้ากเทียบ
กบัปีที่แล้วลดลงเลก็น้อย ปีที่แล้วมีคา่ใช้จ่าย 298 ล้านบาท เทียบกบัปีที่แล้ว 279 ล้านบาท ท าให้ปีนีบ้ริษัทฯ มีขาดทนุ 37 
ล้านบาท 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั  
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นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม เก่ียวกบัการด าเนินงาน ในงบการเงินหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินหน้า 13 หวัข้อที่ 7 เร่ืองเงินลงทนุชัว่คราว บริษัทฯลงทนุในกองทนุรวม อยากทราบวา่อตัราผลตอบแทนเทา่ไร 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้ จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า อตัราผลตอบแทน
ประมาณ 1.7% ถึง 2% ของเงินกองทนุท่ีลงทนุชัว่คราว ซึง่จะมีอตัราผลตอบแทนสงูกวา่เงินฝากออมทรัพย์ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ได้กลา่ววา่ อยากบอกวา่นกัลงทนุจะลงทนุในกองทนุรวม สามารถลงทนุ
เอง ไมต้่องผา่น RPC ความหมายคือวา่ บริษัทฯนา่จะบริหารเงินก้อนนีไ้ด้ดีมากกวา่ที่จะเอาเงินไปลงทนุในกองทนุรวม 

ประธานฯ ได้กลา่วเสริมวา่ เป็นการลงทนุระยะสัน้ครับ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ได้ถามตอ่วา่ เงินก้อนนีอ้ยูใ่นงบการเงินมาก่ีปีแล้วครับ 
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามวา่ การลงทนุของบริษัทฯในสว่นนี ้

เป็นการพกัเงินไว้ชัว่คราว กองทนุรวมที่ใช้สว่นใหญ่เป็น Cash Fund คือ ขายวนันีพ้รุ่งนีเ้งินเข้า เนื่องจากสถานการณ์นีต้้อง
มีความระวงัในการลงทนุ การลงทนุของบริษัท RPC จะต้องมีหลายปัจจยัในการตดัสินใจ โดยเฉพาะเร่ือง Project IRR แต่
ละอนัท่ีเราจะลงทนุ หรือการเลอืกหุ้นแต่ละตวั ไม่ใช่เร่ืองง่าย และในจงัหวะที่ตลาดมีความผนัผวนพอสมควร ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ และทัง้ทางด้านของตลาดหลกัทรัพย์เอง เงินสว่นนีจ้ึงต้องระมดัระวงัที่สดุให้กบัผู้ ถือหุ้น เพราะฉะนัน้ บริษัทฯถือ
วา่การลงทนุในกองทนุรวมปลอดภยัที่สดุ เพราะกองทนุรวมสว่นใหญ่จะถือพนัธบตัรของรัฐไว้ 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า ประเด็นหลกัใหญ่ๆ คือว่าบริษัทฯต้องการที่จะถือ cash ไว้ 
เพื่อส าหรับเตรียมตวัลงทุนในกิจการที่มองเห็นว่ามี prospect เพียงแต่ว่าเมื่อปีที่แล้ว เห็นว่าทางบริษัทฯมีการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองของพลงังานโซลา่ร์รูฟ แบตเตอร์ร่ีของรถไฟฟา้ ไมท่ราบวา่จะถือไว้อีกนานเทา่ไรครับ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า เก่ียวกับโซล่าร์รูฟ ถ้าติดตามสถานการณ์ ตามจริงบริษัทฯมีเกณฑ์หากการ
ลงทนุต้องมี IRR อย่างต ่า 12% เมื่อเราเข้าไปศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาระยะสัน้เทา่นัน้ บริษัทฯ มีลงทนุไปแล้วในจ านวนที่
น้อยแตไ่ด้ผลตอบแทน 12%  แตห่ลงัจากนัน้ การแขง่ขนั และกติกาของรัฐฯก็เปลี่ยน ท่านคงจะทราบว่า ณ ขณะนี ้โซลา่ร์รูฟ 
หยดุเพราะสว่นสนบัสนนุจากรัฐบาลยงัไม่ชดัเจน ดงันัน้ ที่บริษัทฯเข้าไปเจรจาด้วย ในโครงการ โซลา่ร์รูฟ บางโครงการมี
ผลตอบแทนเพียง 6-7% เราจึงไมล่งทนุ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ ประเด็นหลกัเก่ียวกบัเร่ืองของเงินกองทนุรวม ทา่นเรียนว่าถือ
ไว้เพื่อท่ีจะพกัเงิน คือวา่ยงัหาธุรกิจที่จะลงทนุตอ่ไปไมไ่ด้จริงๆใช่หรือไมค่รับ 

ประธานฯ ตอบวา่ ใช่ครับ, ที่ลงทนุและเห็นวา่คุ้มคา่ทัง้ความเสี่ยงทัง้เงินลงทนุ อย่างที่เรียนให้ทราบว่า โซลา่ร์รูฟ 
หากเราลงทนุเราต้องได้ 12% เป็นอยา่งต ่า ถ้าไมเ่ช่นนัน้ก็จะไมล่งทนุ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่  Asset ของบริษัทฯ หน้าที่ 25 หวัข้อที่ 17 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์
ที่หยดุใช้งานแล้ว 947 ล้านบาท ตรงนีไ้มส่ามารถท าอะไรให้เกิด 12% ได้อยูแ่ล้ว มีแผนอะไรบ้างครับ 

ประธานฯ ตอบว่า สินทรัพย์นี ้คือ โรงกลัน่ที่หยดุไปเพราะจากปัญหากบั ปตท.เนื่องจากไม่มีวตัถดุิบ สง่ผลให้
สนิทรัพย์อีกตวัหนึง่ คือ โรงกลัน่ไบโอดีเซล ก็หยดุไปด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นลกูค้าหลกัของโรงกลัน่ไบโอดีเซล ณ ขณะนี ้
โรงกลัน่ท่ีหยดุไปได้มีการประกาศขาย ตามที่ทราบว่าปีที่แล้ว มีคนมาสนใจลงทนุและวางเงินจ านวน 40 ล้านบาทที่จะซือ้
แตผ่มเข้าใจว่าเขาอาจมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองใบอนญุาตในประเทศที่เขาจะไปตัง้ แต่เมื่อหมดสญัญาซือ้ขายในระยะเวลา
การวางมดัจ า และไมไ่ด้มาตอ่สญัญาหรือจ่ายเงินเพิ่มตามสญัญา บริษัทฯจึงได้ยดึเงินมดัจ า 40 ล้านบาท และนี่คือสถานะ
ของโรงกลัน่อนัแรก สว่นโรงกลัน่ไบโอดีเซล ณ ขณะนีม้ีผู้มาเช่าใช้บางสว่น ซึง่ได้คา่เช่าเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ โรงกลัน่ไบโอดีเซล มลูคา่ทรัพย์สนิเทา่ไรครับ 

10



 
 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม เก่ียวกบัการด าเนินงาน ในงบการเงินหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินหน้า 13 หวัข้อที่ 7 เร่ืองเงินลงทนุชัว่คราว บริษัทฯลงทนุในกองทนุรวม อยากทราบวา่อตัราผลตอบแทนเทา่ไร 

นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้ จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ตอบข้อซักถามว่า อัตราผลตอบแทน
ประมาณ 1.7% ถึง 2% ของเงินกองทนุท่ีลงทนุชัว่คราว ซึง่จะมีอตัราผลตอบแทนสงูกวา่เงินฝากออมทรัพย์ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ได้กลา่ววา่ อยากบอกวา่นกัลงทนุจะลงทนุในกองทนุรวม สามารถลงทนุ
เอง ไมต้่องผา่น RPC ความหมายคือวา่ บริษัทฯนา่จะบริหารเงินก้อนนีไ้ด้ดีมากกวา่ที่จะเอาเงินไปลงทนุในกองทนุรวม 

ประธานฯ ได้กลา่วเสริมวา่ เป็นการลงทนุระยะสัน้ครับ 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ได้ถามตอ่วา่ เงินก้อนนีอ้ยูใ่นงบการเงินมาก่ีปีแล้วครับ 
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามวา่ การลงทนุของบริษัทฯในสว่นนี ้

เป็นการพกัเงินไว้ชัว่คราว กองทนุรวมที่ใช้สว่นใหญ่เป็น Cash Fund คือ ขายวนันีพ้รุ่งนีเ้งินเข้า เนื่องจากสถานการณ์นีต้้อง
มีความระวงัในการลงทนุ การลงทนุของบริษัท RPC จะต้องมีหลายปัจจยัในการตดัสินใจ โดยเฉพาะเร่ือง Project IRR แต่
ละอนัท่ีเราจะลงทนุ หรือการเลอืกหุ้นแต่ละตวั ไม่ใช่เร่ืองง่าย และในจงัหวะที่ตลาดมีความผนัผวนพอสมควร ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจ และทัง้ทางด้านของตลาดหลกัทรัพย์เอง เงินสว่นนีจ้ึงต้องระมดัระวงัที่สดุให้กบัผู้ ถือหุ้น เพราะฉะนัน้ บริษัทฯถือ
วา่การลงทนุในกองทนุรวมปลอดภยัที่สดุ เพราะกองทนุรวมสว่นใหญ่จะถือพนัธบตัรของรัฐไว้ 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า ประเด็นหลกัใหญ่ๆ คือว่าบริษัทฯต้องการที่จะถือ cash ไว้ 
เพื่อส าหรับเตรียมตวัลงทุนในกิจการที่มองเห็นว่ามี prospect เพียงแต่ว่าเมื่อปีที่แล้ว เห็นว่าทางบริษัทฯมีการศึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองของพลงังานโซลา่ร์รูฟ แบตเตอร์ร่ีของรถไฟฟา้ ไมท่ราบวา่จะถือไว้อีกนานเทา่ไรครับ 

ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า เก่ียวกับโซล่าร์รูฟ ถ้าติดตามสถานการณ์ ตามจริงบริษัทฯมีเกณฑ์หากการ
ลงทนุต้องมี IRR อย่างต ่า 12% เมื่อเราเข้าไปศึกษาแล้ว ในช่วงเวลาระยะสัน้เทา่นัน้ บริษัทฯ มีลงทนุไปแล้วในจ านวนท่ี
น้อยแตไ่ด้ผลตอบแทน 12%  แตห่ลงัจากนัน้ การแขง่ขนั และกติกาของรัฐฯก็เปลี่ยน ท่านคงจะทราบว่า ณ ขณะนี ้โซลา่ร์รูฟ 
หยดุเพราะสว่นสนบัสนนุจากรัฐบาลยงัไม่ชดัเจน ดงันัน้ ที่บริษัทฯเข้าไปเจรจาด้วย ในโครงการ โซลา่ร์รูฟ บางโครงการมี
ผลตอบแทนเพียง 6-7% เราจึงไมล่งทนุ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ ประเด็นหลกัเก่ียวกบัเร่ืองของเงินกองทนุรวม ทา่นเรียนว่าถือ
ไว้เพื่อท่ีจะพกัเงิน คือวา่ยงัหาธุรกิจที่จะลงทนุตอ่ไปไมไ่ด้จริงๆใช่หรือไมค่รับ 

ประธานฯ ตอบวา่ ใช่ครับ, ที่ลงทนุและเห็นวา่คุ้มคา่ทัง้ความเสี่ยงทัง้เงินลงทนุ อย่างที่เรียนให้ทราบว่า โซลา่ร์รูฟ 
หากเราลงทนุเราต้องได้ 12% เป็นอยา่งต ่า ถ้าไมเ่ช่นนัน้ก็จะไมล่งทนุ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่  Asset ของบริษัทฯ หน้าที่ 25 หวัข้อที่ 17 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์
ที่หยดุใช้งานแล้ว 947 ล้านบาท ตรงนีไ้มส่ามารถท าอะไรให้เกิด 12% ได้อยูแ่ล้ว มีแผนอะไรบ้างครับ 

ประธานฯ ตอบว่า สินทรัพย์นี ้คือ โรงกลัน่ที่หยดุไปเพราะจากปัญหากบั ปตท.เนื่องจากไม่มีวตัถดิุบ สง่ผลให้
สนิทรัพย์อีกตวัหนึง่ คือ โรงกลัน่ไบโอดีเซล ก็หยดุไปด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นลกูค้าหลกัของโรงกลัน่ไบโอดีเซล ณ ขณะนี ้
โรงกลัน่ท่ีหยดุไปได้มีการประกาศขาย ตามที่ทราบว่าปีที่แล้ว มีคนมาสนใจลงทนุและวางเงินจ านวน 40 ล้านบาทท่ีจะซือ้
แตผ่มเข้าใจว่าเขาอาจมีปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองใบอนญุาตในประเทศที่เขาจะไปตัง้ แต่เมื่อหมดสญัญาซือ้ขายในระยะเวลา
การวางมดัจ า และไมไ่ด้มาตอ่สญัญาหรือจ่ายเงินเพิ่มตามสญัญา บริษัทฯจึงได้ยดึเงินมดัจ า 40 ล้านบาท และนี่คือสถานะ
ของโรงกลัน่อนัแรก สว่นโรงกลัน่ไบโอดีเซล ณ ขณะนีม้ีผู้มาเช่าใช้บางสว่น ซึง่ได้คา่เช่าเดือนละประมาณ 1 ล้านบาท 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ โรงกลัน่ไบโอดีเซล มลูคา่ทรัพย์สนิเทา่ไรครับ 

 
 

ประธานฯ ตอบวา่ เร่ิมการก่อสร้างทรัพย์สนิราคาประมาณ 600 ล้านบาท แต่ราคาปัจจุบนัประมาณ 400 ล้านบาท 
โรงกลัน่ไบโอดีเซล ที่ผา่นมาเดิมได้ด าเนินตามนโยบายรัฐบาลมาโดยตลอด แตห่ากต้องมีการฟืน้ขึน้มา ก็ต้องดสูถานการณ์ 
หากรัฐบาลไมส่นบัสนนุก็จะด าเนินตอ่ไปได้ยาก 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ เหตผุลที่ขาดทนุ 2 ปีซ้อน ช่วยอธิบายในรายละเอียดด้วยครับ 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามว่า การ

ขาดทนุหลกัๆมาจากบริษัทยอ่ยกบัโรงงานท่ีไมไ่ด้ operate สว่นของเพียวไบโอดีเซล ได้มีการตดัคา่เสือ่มทกุปีๆละประมาณ 
20-21 ล้านบาท  สว่นที่สองก็คือ performance ของ บจก.เพียวพลงังานไทย ( PTEC) เนื่องจากเกิดการผนัผวนในตลาด
น า้มนัพอสมควร ค่าการตลาดตกไปเมื่อเทียบกบัปี 2559 และก็ท ามาอย่างต่อเนื่อง และประกอบกบัแบรนด์ของเพียว
พลงังานไทย ยงัไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไรในตลาด consumer ซึ่งประธานฯ ก็จะเรียนให้ทราบต่อไปเก่ียวกบัหลกัการที่
บริษัทฯก าลงั transform อะไรบางอยา่งเก่ียวกบั PTEC จึงขอเรียนให้ทราบวา่การขาดทนุหลกัๆมาจาก 2 สว่นนีค้รับ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า เพียวพลงังานไทย คือ PTEC ใช่หรือไม่ รายได้และก าไรของ
เพียวพลงังานไทย ในปี 2559 มีเทา่ไรครับ 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามว่า ใช่ครับ performance ของปี  
2559 ยอมรับวา่บริษัทฯได้รับปันผลจากก าไรของบริษัทร่วมคอ่นข้างสงู 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ผู้ จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดว่า รายได้มีอยู่ 2,200 ล้านบาท เป็นรายได้จาก PTEC และเหตผุลที่ขาดทนุ 2 ปีซ้อน เนื่องจากด้อยค่าของ
ทรัพย์สนิสว่นใหญ่จากการหยดุใช้งาน ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่จะต้องมีการด้อยค่ากบักิจการที่เราหยดุการใช้งาน 
จึงมีผลขาดทนุจากด้อยค่าในปี 2559 มี 101 ล้านบาท มีผลขาดทนุในปี 2559 เท่ากบั 69 ล้านบาท ดงันัน้ ถ้าตดัด้อยค่า
ออกบริษัทฯ จะมีก าไรอยู่  และในปี 2560 ที่มีผลขาดทนุเกิดจากบริษัทฯ ได้รับสว่นแบง่จากเงินลงทนุจากบริษัทร่วมน้อย
กวา่ปี 2559 คะ่ 

นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า หมายความว่าในสิ่งที่ด าเนินกิจการหลกัๆก็ไม่สามารถท า
อะไรได้ ไมส่ามารถท าให้มนั over ไปกวา่สิง่ที่มนัเลกิด าเนินกิจการไปแล้วได้ หลกัๆคือประมาณนัน้ใช่หรือไม่ 

นางสพุรรณี ตณัไชยศรีนคร ผู้จดัการทัว่ไปสายบริหารและการเงิน ได้ ตอบเสริมว่า ปี 2559 บริษัทฯตัง้ด้อยค่า
คอ่นข้างมาก จากการท่ีเราหยดุใช้งาน สว่นการด้อยคา่ของปี 2560 จะเห็นวา่มีไมม่ากนกั จะมีเฉพาะเป็นบางรายการที่ได้
มีการประเมินด้อยคา่ใหม ่แตก่ารด้อยคา่ครัง้นีเ้ป็นการด้อยคา่จ านวนสงูมากที่มีการบนัทกึไปแล้ว จะไมม่ีการบนัทกึมากไป
กวา่นีอ้ีกแล้ว หมายถึงปัจจบุนัตีมลูคา่ทรัพย์สนิต ่าสดุแล้ว  สว่นรายได้และต้นทนุในงบการเงินรวม ตามที่ชีแ้จงเป็นรายได้
จากเพียวพลงังานไทย ค่ะ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ หมายเหตปุระกอบงบหน้า 37 หวัข้อที่ 24 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
บริษัทมีหนีส้นิเป็นเงินสนบัสนนุปรับปรุงสถานีบริการน า้มนัลว่งหน้ายอด  78.7 ล้านบาทนี ้มาจาก ESSO ใช่หรือไม่ ซึ่งผม
ตามขา่ว Elcid มา บอกวา่มีสาขาเพียวพลงังานไทยทัง้สิน้ 49 สาขา จะมีการขยายสาขาอีกหรือไมค่รับ 

ประธานฯ กลา่วเสริมว่า ใช่ครับ, มีการขยายสาขาอีก โดยรายละเอียดในเร่ืองนี ้นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากดั จะเป็นผู้รายงานในเร่ืองธุรกิจสถานีบริการน า้มนัให้ทราบ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามหมายเหตปุระกอบงบ
ในหน้าที่ 14 จ านวน 1,800 ล้านบาท  ให้ผลตอบแทนเพียง 48 ล้านบาท คือเท่ากบั 2.6% เท่านัน้ ไม่ทราบฝ่ายจดัการ
บริหารอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร ในหน้างบแสดงฐานะทางการเงิน ที่บอกว่าเป็นงบบริษัทลงทุนในบริษัทร่วม 1,800 
ล้านบาท และหน้าแสดงก าไรขาดทนุ 
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามว่า การ
ลงทนุบริษัทร่วม คือ บมจ.สมัมากร และบจก.ไทยพบัลคิพอร์ต น า้หนกัของการลงทนุ 2 บริษัทนีเ้ป็นส าคญั มลูค่าประมาณ 
1,800 ล้านบาท ตามที่ได้เรียนวา่ บมจ.สมัมากร ผลการด าเนินงานในปี 2560 ลดลงจากปี 2559  

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ คือ ROA ของทา่น 2.6% ถกูหรือไม ่
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซกัถามวา่ หากค านวณก็เป็นแบบนัน้ครับ 
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามต่อว่า ท่านบอกเองใช่ไหมครับว่ามองหา Project IRR 12% ถกูใช่

หรือไมค่รับ 
ประธานฯ กลา่วตอบว่า ไมใ่ช่ครับ คือ เรียนวา่ในสว่นที่ลงทนุอสงัหาริมทรัพย์กบั บมจ.สมัมากร หรือว่าลงทนุ

กบั บจก.ไทยพบัลคิพอร์ต ที่เกาะสชีงั ซึง่แตล่ะครัง้ที่ลงทนุได้มีการ present ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ อยา่งอสงัหาริมทรัพย์ 
เราก็ลงทนุตามภาวะธุรกิจของอสงัหาฯ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามวา่ ทา่นทราบหรือไมว่า่ ROA ของอตุสาหกรรมเทา่ไร 
ประธานฯ ตอบวา่ หากเป็นอสงัหาฯ ก็ประมาณ 6-8%  
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ  กลา่วว่า  ROA ของกลุม่พลงังานอยู่ที่ 6.38% กลุ่มอสงัหาฯอยู่ที่ 7% 

สมัมากร และไทยพบัลคิพอร์ต ของทา่น performance อยูท่ี่ 2.6% ซึง่ 7% นี่คือคา่เฉลีย่นะครับ 
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนวา่ 1,800 ล้านบาท เป็นตวัเลขที่ใช้จากงบ

การเงินรวม ซึง่วิธีการคิดค านวณมลูคา่ของสนิทรัพย์จะแตกตา่งจากงบเดี่ยว หากมองเร่ืองเงินลงทนุวา่ผลตอบแทน return 
on asset เทา่ไร ให้ไปดทูี่งบเดี่ยว ซึ่งงบเดี่ยวจริงแล้วเงินลงทนุ 1,500 ล้านบาท ณ.สถานภาพลา่สดุ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว บมจ.
สมัมากร ผลตอบแทนก็อยูท่ี่คา่เฉลีย่ตามที่ทา่นได้กลา่วไว้ เพียงแต่ บจก.ไทยพบัลิคพอร์ต เป็นการลงทนุในเชิงกลยทุธ์ ซึ่ง
ทา่นประธานฯ จะได้ชีแ้จงในคราวที่บริษัทฯ ได้ตดัสนิใจลงทนุใน บจก.ไทยพบัลคิพอร์ต 

ประธานฯ ได้เรียนวา่ ในสว่นอสงัหาฯ จบแล้วนะครับ ในสว่นของ บจก.ไทยพบัลิคพอร์ต ท่านได้ลงทนุเมื่อตอน
ที่บริษัทฯ มีการเพิ่มทนุเพื่อจะลงที่ บจก.ไทยพบัลคิพอร์ต หรือไมค่รับ 

นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ กลา่ววา่ ผมไมไ่ด้อยูต่อนนัน้ แตผ่มเห็นแคค่า่ความนิยมครับ 
ประธานฯ ได้เรียนวา่ ถ้าเช่นนัน้ผมคิดวา่เร่ืองมนัจะยาวมาก เพราะต้องย้อนเร่ืองราวลงไปอีก 
นายกุลเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า คงไม่ต้องย้อนครับ ถามเพียงว่าตอนนัน้ซือ้หุ้นเท่าไร ตอนนี ้

ราคาหุ้นเทา่ไร ราคาทางบญัชี 
ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ขณะที่ซือ้หุ้นราคา 900 ล้านบาท (30%) ตอนนีม้ลูคา่ทางบญัชี 783 ล้านบาท 
นายกลุเชษฐ์ ทองผิว  ผู้ รับมอบฉนัทะ ถามตอ่วา่ ณ ขณะนีบ้ริษัทฯ มีธุรกิจหลกัคือ เพียวพลงังานไทย ใช่หรือไม่ 
ประธานฯ ได้ตอบวา่ ใช่ครับ 
นายเสถียร เนตรจันทร์เรือง ผู้ รับมอบฉันทะ ได้กล่าวและสอบถามว่า ผมเห็นด้วยหลายๆเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้

สอบถาม ซึง่ผมเองอยูม่านานตัง้แต่เราท าผิด CG 1 ข้อ ที่ไม่จ่ายเงินเขาไม่เป็นไร เราก็อ้างว่าเอาให้เป็นหลกัประกนั ฟ้องกนัไป
ฟอ้งกนัมาไมเ่ป็นไร ตอนนัน้เงินสดในบริษัทฯมีจ่ายหนี ้1,500 ล้านบาทได้ แต่ไม่จ่ายไม่เป็นไร ถือว่าเป็นเร่ืองของคณะกรรมการ
จดัการ แต่เราไปลงทนุใน บจก.ไทยพบัลิคพอร์ต ซึ่งหลงัจากลงทุนมีปัญหาฟ้องร้องเก่ียวกบัที่ดิน ฟ้องร้องเพิกถอนโฉนด 
ผมทราบดีวา่เป็น NPL เก่าของ BBL แล้วปัญหาตอนหลงันัน้จะจบคดีฟอ้งเพิกถอนโฉนด เราต้องขอผ่านที่ดินรัฐฯ ซึ่งก็เพิ่ง
จะจบเร่ืองไป คือรัฐฯอ้างวา่เราไปติดคดีเพิกถอนโฉนดเขาเลยไมอ่อกให้ ค าถามส าหรับ บจก.ไทยพบัลิคพอร์ต ที่ว่าเราต้อง
ผา่นท่ีดินรัฐฯ เราท าได้หรือยงั และทา่นประธานฯบอกวา่ตอนนีม้ีคนเช่าเต็มแล้ว คงไมย้่อนไปถึงตอนซือ้ ซึง่ผมถือวา่ตอนนัน้
บริษัทท่ีอยูใ่นภาคโซลาร์ฟาร์ม ใบอนญุาตยงัเกลือ่นซือ้เองก็ได้ ท าเองก็ได้ ซือ้ต่อก็ได้แต่เราซือ้ไทยพบัลิคพอร์ต ซึ่งทกุวนันี ้
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ยงัมีคดีคาอยูอ่ีกหนึง่คดี คาดวา่อยูใ่นระหวา่งฎีกา ผมว่าเราน่าจะรู้ว่าบริษัทมีปัญหาแค่ไหน คงไม่ก็ต้องกลา่วผู้ ถือหุ้นเดิม
ผมรู้จกัของไทยพบัลคิพอร์ต สว่นเร่ืองสมัมากร ทา่นทัง้หลายได้อธิบายไปแล้ว ซึง่ผมก็มองวา่เป็นการลงทนุที่ไมน่า่ลงทนุอยู่ดี 
เหมือนทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้พดูคือ เร่ือง ROA, ROE ถ้าเทียบกบัของเราแล้วก็ไมน่า่ลงทนุอยูด่ี แตไ่มเ่ป็นไรลงไปแล้วก็คือลง 
ผมคงไมย้่อนกลบัไป  ทรัพย์สินของเรามีประมาณ 3,000 ล้านบาท 900 ล้านบาทอยู่ในไทยพบัลิคพอร์ต หรือ 855 ล้านบาท
หรือ 900 ล้านบาทก็คือสมัมากร ก็คือ 1,800 ล้านบาท อยา่งท่ีคณุประสทิธ์ิ รัตน์บงกช เรียนไปแล้ว ก็จะเหลือโรงกลัน่ไบโอ
ดีเซลประมาณ 900 กว่าล้านบาท เมื่อสกัครู่ท่านประธานฯ แจ้งว่าประกาศขายแต่ก็มีคนมามดัจ า ตามที่ท่านฯแจ้งว่า
อาจจะติดเร่ืองใบอนญุาต และยอมให้ริบมดัจ า 40 ล้านบาท ผมว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี ้ตอนผมเข้าลงทนุหุ้นตรงนี ้
เงินสดในบริษัทยงัมีจ่ายตามที่ได้เรียนไปแล้ว และเร่ืองไทยพบัลิบพอร์ต ผมก็เพิ่งมารู้ภายหลงัว่ารายละเอียดนัน้แย่มากๆ 
ค าถามก็คือว่า หากเป็นผมๆจะขายราคาเศษเหลก็ไปนานแล้วส าหรับโรงกลัน่เดิมท่ีกลัน่ไม่ได้แล้ว แต่ผมไม่มีความรู้ทาง
เทคนิควา่มาเปลีย่นไปเป็นกลัน่จากไมใ่ช่ คอนเดนเสท (condensate) ได้หรือไม ่เร่ืองนีผ้มไมม่ีความรู้ แตถ้่าท าได้ถือว่าเรา
เสียโอกาสมาก หมายถึงกลัน่จากน า้มนัดิบ เดิมท่ีเรากลัน่เป็น condensate หรือ by product จดัการท าปิโตรฯ ของสาย 
aromatic หากเราเปลี่ยนจะท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ขายไปในราคาเศษเหล็ก เมื่อ 5-6 ปีก่อนนัน้ จะดีกว่านีห้รือไม่ และ
เร่ืองสญัญา ก่อนที่เขาจะไมห่ยดุสง่วตัถดุิบมาให้เรา มีการรวมกนัระหวา่ง ATC กบั RRC คือก็รู้อยูแ่ล้วการรวมเป็น PTTAR 
เขาไม่ขายให้เราแน่ บริษัทโรงกลัน่ไปรวม (merge) กบัปิโตรเคมี ที่ขายให้เราอยู่นี่ คือ ATC เขาจะขายให้เราท าไม จริงๆ
ตอนนัน้บริษัทน่าจะหาทางออกไปท าอย่างอื่น ส่วนเ ร่ืองคดีความก็ว่ากันไป แต่สิ่งที่บริษัทด าเนินอยู่ผมว่ามนัไม่ดีครับ 
ค าถามที่ผมถามคือ เร่ืองทางออกของไทยพบัลิคพอร์ตที่ต้องผ่านที่ดินรัฐฯ สามารถท าได้หรือไม่ และไบโอดีเซล น่าจะไป 
merge กบัคนท่ีเขาท าทกุวนันีไ้ด้ สว่นเร่ืองโรงกลัน่เดิมก็นา่ขายเป็นเศษเหลก็ไปก็ได้ ค าถามมี 2 ข้อ Asset เรามีแค่นัน้ 4-5 
ชิน้ ดแูล้วมนัน่าจะซบัซ้อนอะไรเลยครับ ตามที่ท่านผู้ ถือหุ้นท่าน กลา่วถึง IRR ยิ่งง่ายเลย ค าถามผมมี 1 ทางผ่านที่ต้อง
ผา่นท่ีดินรัฐฯของไทยพบัลิตพอร์ต  ได้หรือไม่ ผู้ ถือหุ้นอีก 70% เป็นใคร ค าถามท่ี 2 ความคืบหน้าการขายโรงกลั่นทัง้ 2 มี
แนวคิดอยา่งไร 

ประธานฯ ได้ตอบวา่ ค าถามนา่จะมีมากกวา่ 2 ค าถาม แตห่ากหลดุค าตอบสามารถถามซ า้อีกครัง้ได้ครับ เร่ือง
ทางผา่นของไทยพบัลคิพอร์ต สามารถผา่นได้แล้วครับ และใช้อยู ่สว่นเร่ืองคดีที่มีการฟ้องร้องเร่ืองที่ดิน ฎีกาแล้วครับ ทาง
ไทยพบัลิคพอร์ต ชนะ คือเราไม่มีปัญหาเร่ืองนีแ้ล้ว และขอเรียนว่าก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปถือหุ้นไทยพบัลิคพอร์ต เร่ืองนี ้
บริษัทฯได้พิจารณาตัง้แตจ่ะเข้าไป หากความเห็นของนกักฎหมายบอกวา่มีความเสีย่งเราก็จะไมก่ล้าเข้าไปลงทนุ เมื่อกลาง 
- ปลายปีที่แล้ว ไทยพบัลคิพอร์ต ถึงฎีกาแล้ว และอีก 70% กลุม่ของคณุสมบตัิ พานิชชีวะ และเร่ืองโรงกลัน่ ซึ่งเป็นโรงกลัน่
ท่ีออกแบบโดยเฉพาะส าหรับ กากคอนเดนเสท (Condensate residual) ไม่ใช่คอนเดนเสท คอนเดนเสท เรสซิดิว คือ by 
product ของ คอนเดนเสท อีกทีหนึ่ง คือเขาเอา คอนเดนเสท ไปกลัน่ แล้วกากของคอนเดนเสท ถึงจะสง่ให้ เรา จึงไม่ใช่ 
คอนเดนเสท เพราะฉะนัน้คนท่ีจะเอาไปใช้ได้ต้องมีความรู้และต้องมีวตัถดุิบเป็นกากคอนเดนเสทจริงๆ รายที่เขามาติดต่อ
วางเงินมดัจ า 40 ล้านบาท และได้ยึดไปนัน้ ซึ่งผมก็เห็นใจเขา เพราะเงิน 40 ล้านบาทไม่ใช่น้อยๆ เขาเอาแบบทางด้าน
วิศวกรรมของเราไปต้องไปสร้างเพิ่ม เพื่อให้กลัน่คอนเดนเสทได้ หรือกลัน่น า้มนัดิบได้ ซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเขา เพราะเรารู้
วา่ต้องสร้างอะไรเพิ่ม เราได้เสนอตวัช่วยเขาด้วย ถ้าสามารถตัง้โรงกลัน่ได้จริงๆ ซือ้ของเราไปแล้วเราไมไ่ด้ขายและทิง้เขาไป
เราได้เสนอวา่จะเข้าไปช่วยเขาด้วย ณ ตอนนัน้ นา่เสียดายที่เขาไมส่ามารถด าเนินต่อ ซึ่งขอเรียนตรงๆว่าผมเพียงแต่สงสยั
วา่เร่ืองใบอนญุาตเขาไมผ่า่น เพราะการติดตอ่ของเขากบัรัฐบาลตา่งประเทศผมไมเ่คยรับรู้เลย ไมเ่คยทราบเลย จึงขอเรียน
ว่าโรงกลัน่เราจะเอาไปใช้ไม่ใช่ง่ายๆ ผมเรียนว่าถ้าหากขายเป็นเศษเหล็กตามที่แนะน า อาจจะไ ด้ไม่ถึง 40 ล้านบาท ขอ
เรียนตัง้แต่สร้างโรงกลัน่ขึน้มาได้ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นไปแล้ว 3,000 กว่าล้านบาท เงินที่มีอยู่ขณะที่มีคดีกบั ปตท. จ านวน
เงินท่ีทา่นบอกวา่เป็นเงินลงทนุในไทยพบัลคิพอร์ตนัน้ ทา่นเข้าใจผิด เงินที่เรามีอยู่ 900 ล้านบาท หากจ าไม่ผิด ซึ่งเป็นเงิน
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ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นครับ ซึ่ง ณ ขณะนัน้ ปตท.ได้มีการฟ้องขอให้ศาลระงบัจ่ายเงินปันผล สว่นการลงทนุในไทยพบัลิคพอร์ต 
เป็นการลงทนุจากการที่เราเพิ่มทนุใหม่ ซึ่งแล้วแต่ใครจะเห็น project เป็นอย่างไร ณ ขณะนัน้ และขอเรียนว่าผมใช้สิทธิ
ตามกฎหมายยดึเหน่ียวเงิน 1,500 ล้านบาท และไมไ่ด้ผิด CG อะไรทัง้สิน้ ความจริงสิง่ที่ผมท า ผมวา่นา่จะได้ CG เพิ่มด้วย
ซ า้ เพราะท าเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ตามสญัญาเราท าได้ และอนุญาโตฯก็ได้ตัดสินออกมาแล้วด้วย ว่าเขาท าผิด
กฎหมายในการเลกิสญัญากบัเรา ทา่นผู้ ถือหุ้นในที่นีถ้้าเป็นนกักฎหมายแพง่และพาณิชย์ เมื่อเขาท าผิดสญัญาแบบนี ้ตาม
กฎหมายซึง่นกักฎหมายบอกวา่ความเสยีหายเรามากกวา่ 1,500 ล้านบาท ซึง่เราก าลงัฟอ้งร้องอยู ่ 

นายพิพฒัน์ เหลา่พิรุฬห์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เก่ียวกบัเร่ืองธุรกิจของบริษัท เท่าที่ทราบตอนนีค้ือว่าธุรกิจหลกั
ของบริษัท เช่น เพียวพลงังานไทย เป็นธุรกิจเก่ียวกบัน า้มนัใช่ไหมครับ เทา่ที่ทราบคา่การตลาดการขายน า้มนัทกุวนันีย้งัไม่
ค่อยดี และ core business ของบริษัท ลงทนุในไทยพบัลิคพอร์ต ที่เช่าคลงัเก็บน า้มนัก็ยงัไม่ค่อย perform มาก เช่นเดียวกนั
กบัการลงทนุกบัสมัมากร อยา่งปีก่อนก็ดี ปีถัดมาก็ไมค่อ่ยดีเทา่ไร ก็อยากทราบวา่ทา่นผู้บริหารมีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองการ
ลงทนุของบริษัทอย่างไร เพราะคดีความก็ยงัคงอยู่ ถ้าเป็นลกัษณะนีต้่อไป ท่านอาจจะก าไรเล็กน้อยหรืออาจจะขาดทุน
เลก็น้อย เหมือน 2-3 ปีที่ผา่นมาในลกัษณะนี ้คือเราจะเปลีย่นแปลงได้อยา่งไร 

ประธานฯ ได้ตอบว่า เร่ืองธุรกิจป๊ัมน า้มนั อีกสกัครู่จะมอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการ
ผู้จดัการ บจก.เพียวพลงังานไทย ได้รายงานในเร่ืองนีค้รับ ในสว่นของการลงทนุในไทยพบัลิคพอร์ต (TPP) และการลงทนุ
อสงัหาฯ ในสมัมากร (SAMCO) และได้เรียนอธิบายเหตผุลให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบทกุครัง้ของการประชมุเร่ืองความเป็นไป ซึง่
คิดวา่เกิดจากภาวะของตลาด ยกตวัอย่าง อสงัหาฯ ปีที่แล้วทกุคนโดนหมด เพราะว่าธนาคารไม่ปลอ่ยเงินกู้  ที่จริงเราขาย
ดีกวา่ปีก่อนหน้านัน้ และเนื่องจากธนาคารไมป่ลอ่ยเงินกู้  จ านวนลกูค้าคร่ึงหนึง่ถกูปฏิเสธ เช่น มาจอง 10 ราย เมื่อขอกู้ เงิน
โดนธนาคารปฏิเสธ 5 ราย จากเมื่อก่อนที่เราเข้ามาใหม่ๆประมาณสกักว่า 20% เท่านัน้ที่โดนปฏิเสธ แต่ปีที่แล้วผมคิดว่า   
ทกุอสงัหาฯ นา่จะโดนเหมือนกนั อาจเป็นเพราะทางธนาคารมีความระมดัระวงัมากขึน้ สว่นเร่ืองไทยพบัลิคพอร์ต ท่านคง
จะทราบวา่เมื่อตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆ  มีผู้ เช่าประมาณ 30% เทา่นัน้ ของคลงัทัง้หมด ช่วงเวลานัน้รัฐบาลมีประกาศวา่จะให้
โรงกลัน่หรือว่าผู้ประกอบการน า้มนัเพิ่มส ารองน า้มนัจาก  5% เป็น 10% หรือ 15 % หากจ าไม่ผิด เนื่องจากผ่านมานาน
แล้ว ซึง่ขา่วนัน้ก็เป็นเร่ืองหลกัอยา่งหนึง่ที่เราน ามาพิจารณา เพราะถงัของโรงกลัน่ไมม่ีพืน้ท่ีจะขยายผมคิดวา่ทกุโรงกลัน่ ณ 
ขณะนีไ้มม่ีพืน้ท่ีขยาย แตห่ลายปีผ่านมานีจ้ากเหตกุารณ์เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยน กลายเป็นว่ารัฐบาลเขาลดส ารอง
น า้มนั แทนที่จะเพิ่มกลบัลดคือภาวะที่ผ่านมานี ้ช่วงที่ประกาศลดส ารองน า้มนั เราก็เป็นห่วงมากในสถานการณ์เปลี่ยน
ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารของไทยพบัลคิพอร์ต สามารถหาผู้มาเช่าได้เพิ่มขึน้ ซึง่ผมได้ร่วมประชมุใน
ฐานะกรรมการได้รับรายงานว่า ณ ขณะนีม้ีผู้ เช่าถังเต็ม 100% ซึ่งจะมีรายได้และปันผลให้เราทุกปี ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่
ผิดปกติอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าระยะยาว ผมคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองที่มีการเปลี่ยน ณ เวลาที่เราลงทนุเราก็
พิจารณาขณะนัน้ ไมว่า่จะเป็นอสงัหาฯ หรือวา่คลงัน า้มนัที่ไทยพบัลิคพอร์ต วนันีอ้สงัหาฯ อาจจะด้อยลงแต่คลงักลบัดีขึน้ 
ผมคิดว่าเป็นภาวะที่ต้องยอมรับและแก้ปัญหากนัไป เราไม่ได้อยู่นิ่ง เมื่อตอนที่ รัฐบาลประกาศลดปริมาณส ารองน า้มนัก็
ช่วยกันหาผู้ เช่า ในสว่นอสงัหาฯ เราพยายามปรับปรุงหลายเร่ืองและเข้าไปบริหาร ต้องยอมรับว่าเป็นอสงัหาฯขนาดเล็ก
ก าลงัเร่ืองการเงินก็อาจด้อยกว่ารายใหญ่ ต้องท าอย่างระมัดระวัง เพียงแต่ภาวะของตลาดหรือว่าภาวะอสงัหาฯจะ
เปลีย่นแปลงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลด้วย ในช่วงที่เราเข้ามาใหม่ๆ รัฐบาลลดค่าธรรมเนียมการโอน ท าให้คนเข้ามา
จองมากท าให้ขายดี พอหยุดมาตรการนัน้ไป ตลาดก็แผ่วลง จุดไหนแก้ได้ก็พยายามแก้ด้วยตวัเอง หากเป็นเร่ืองมาจาก
ภายนอกคงต้องยอมรับและหาทางแก้วิธีอื่น 

นายเสถียร เนตรจนัทร์เรือง ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กลา่ววา่ ผมเข้าใจทา่นทัง้ 2 ทา่นท่ีถาม อยากให้ทา่นเข้าใจว่าใน
มมุของการลงทนุหุ้นอสงัหาฯ ในหุ้นที่เราลงทนุอยู่อีก 4-5 ตวัไม่อยากเอ่ยช่ือ  มีความผนัผวน (volatile) ต ่ามาก เช่น MK 
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ESTAR ปัจจบุนั property fund, Infra-fund เช่น BAF หรือโลตสั ผลตอบแทนก็ยงัมากอยูด่ี 6-7% เพื่อให้ทา่นประธานฯ ได้
คิดถึงวา่สิง่ที่เรามีอยูแ่ละท าลงไปเปลีย่นอะไรได้หรือไม่ ท่านประธานฯ พยายามอธิบายว่า ภาวะอสงัหาฯ ที่เกิดขึน้ แต่แค่
ช่ือหุ้นก็ผิดแล้วครับ แตไ่มเ่ป็นไรมนัตดัสนิใจไปแล้ว เอาจากวนันีไ้ป property-fund หรือ infra-fund ผลตอบแทนก็ยงัดีกว่า
นี ้และไมต้่องเหน่ือยบริหาร ไมต้่องรับความเสีย่งของนโยบายรัฐบาลหรืออตัราดอกเบีย้เปลีย่นไปเปลีย่นมา สว่นเร่ืองที่ทา่น
ประธานฯบอกว่าคนที่ซือ้โรงกลัน่จากเราต้องไปท าต่อและเรารู้ต้องท าอย่างไรเขาติดปัญหาเร่ืองใบอนญุาต ท่านบอกว่า
ทา่นเห็นใจเขา ผมก็เห็นใจเขาที่โดนยดึ 40 ล้านบาท และก็ติดปัญหาเร่ืองใบอนญุาต เราท าเองได้ไหม เหมือนบางจากเมื่อ
หลายปีก่อนมนัไม่ใช่ complex เพื่อกลัน่และน า้มนัเตาปริมาณสงู เปลี่ยนเป็น complex ใช้เงินลงทนุประมาณหมื่นล้าน
บาท จนทกุวนันีก้ลัน่เกินก าลงัการกลัน่ปกติของเขาปีที่แล้วกลัน่ 120,000 ลิตร capacity อยู่ที่แสนหนึ่งนิดๆ ถ้าคนอื่นติด
ใบอนญุาตเรานา่จะได้เปรียบเขาอีกเยอะ เราผู้ขายนา่จะได้เปรียบผู้ซือ้ ซึง่ติดเร่ืองใบอนญุาต เพราะเราแค่ modify ขอเป็น
ค าถามแล้วกนั ในเมื่อทา่นบอกวา่เรารู้วา่ต้องท าอยา่งไรท าไมเราไมท่ าเอง 

ประธานฯ  ชีแ้จงวา่ การลงทนุ และการขอใบอนญุาตตัง้โรงกลัน่ในตา่งประเทศไมใ่ช่ง่าย แม้ในเมืองไทยก็ลงทนุ
สงูครับ และ capacity ของโรงกลัน่ทัง้หมดก็ล้น คือ ณ ขณะนีโ้รงกลัน่ทัง้หมด ในประเทศไทย ท่านจะเห็นว่ามีไม่ก่ีโรงกลัน่
ที่กลัน่ได้เต็ม capacity สว่นใหญ่ล้น ลงทนุสงู ผลตอบแทนไม่คุ้ ม และในสว่นเงิน 900 ล้านบาทน้อยมาก ถ้าจะลงทนุใหม่
เพราะต้องใช้ถึงหมื่นๆล้าน และไมก่ล้าเรียกผู้ ถือหุ้นมาเพิ่มทนุ แต่ขอเรียนว่าเมื่อครัง้ที่ไปลงทนุไทยพบัลิคพอร์ต มีผู้ลงทนุ
จีนมาเจรจาและสนใจที่จะมาลงทนุอยา่งต ่า 5-6 หมื่นล้านบาท แต่ขณะนัน้ due ได้เลิกไปแล้ว แต่เรียนว่าการลงทนุโรงกลัน่
วนันีไ้มใ่ช่ลงทนุน้อยๆแบบท่ีเราเคยลง ลงทนุน้อยๆไมส่ามารถท าได้  

ภายหลงัจากประธานฯ  ชีแ้จง และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ นางสาว
กนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากดั เป็นผู้กลา่วรายงาน กิจการของสถานีบริการน า้มนั 
ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ได้กลา่วรายงานในเร่ืองนี ้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บจก.เพียวพลงังานไทย ได้รายงานว่า บริษัท เพียวพลงังานไทย 
จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัสถานีบริการน า้มนัค้าปลกี ซึ่งเดิมเป็นแบรนด์เพียวทัง้หมด ต้องเรียนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา หลายท่านคงทราบว่าค่าการตลาดของป๊ัมน า้มนัมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ถ้าเทียบกบัเมื่อหลายๆปีก่อน หากสงัเกตว่าตัง้แต่
บริษัทแมม่ีปัญหา บริษัทลกูคือเพียวพลงังานไทยสามารถด าเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการน า้มนัด้วยตนเองมาโดยตลอด 
คา่การตลาดที่มีแนวโน้มที่ดีขึน้นีถื้อวา่เป็นทัง้ข้อดีและข้อเสยี ข้อดีก็คือสามารถท าให้เราบริหารกิจการมาได้หลายปีที่ผ่านมา 
แตข้่อเสยี คือทกุแบรนด์ของบริษัทน า้มนัพยายามจะขยายสถานีบริการน า้มนัเพราะดมูีแนวโน้มในเร่ืองค่าการตลาดและ
เร่ืองของรายได้อื่นๆ เช่น non-oil ทัง้หลาย ซึง่ก็มีผลกระทบกบับริษัทโดยตรง บริษัท เพียวพลงังานไทย จ ากดั มีสถานีบริการ
น า้มนั อยูป่ระมาณ 50 สถานี ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมากหากเทียบกบัรายอ่ืนๆ เพราะฉะนัน้หากทกุรายต้องการแข่งขนักนั
ขยายจ านวนสถานี ยอ่มมีผลกระทบโดยตรงกบัเรา เพราะว่าท าให้การลงทนุ ซึ่งปกติกลยทุธ์ในการขยายสถานีบริการของ
เรา คือ เราจะ acquire ป๊ัมเก่าเพื่อมาปรับปรุงใหมเ่ป็นป๊ัมของเรา ซึง่เป็นหนทางที่ดีที่สดุในการใช้เงินลงทนุท่ีน้อย หากทา่น
สงัเกตจุะเห็นวา่มี marketing plan ออกมามาก ทัง้แจกและแถม  loyalty program ที่แตล่ะบริษัทพยายามจะเสนอเพื่อจะ
ดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บริการท่ีสถานีบริการ ส าหรับเพียวซึง่มีจ านวนสถานีบริการไม่มาก การลงทนุ Program การตลาด
ดงักลา่วต้องใช้เงินลงทุนสงูและไม่เป็นที่น่าสนใจของลกูค้ามากนกั เพราะลกูค้าหาสถานีบริการยากไม่สะดวกกบัลกูค้า
เทา่ที่ควร ซึง่เราพยายามทางออกมาในหลายๆทาง ตลอดเวลาที่เราบริหารสถานีในช่วงที่ผ่านมาโดยตลอด ในที่สดุเราจึง
ตดัสินใจการร่วมมือกบัพนัธมิตรน่าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากมีแบรนด์ที่แข็งแรง มีจ านวนสถานีบริการที่มากพอสมควร
และมี market share ในระดบัต้นๆ ดงันัน้จึงตดัสนิใจที่จะเปลีย่นสถานีบริการทัง้หมดของเราเป็นสถานีบริการน า้มนั ESSO 
และได้ลงนามสญัญาซือ้ขายน า้มนัและใช้สทิธิเป็นแบรนด์ ESSO เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าใน
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การเลือก ESSO เนื่องจากว่าที่ผ่านมามี ESSO เป็น supplier น า้มนัหลกัของเรามาโดยตลอดอยู่แล้ว และความสมัพนัธ์ 
ESSO กบัเราก็เป็นมาด้วยดี และ ESSO ก็เป็นน า้มนัแบรนด์แรกๆ ของสากลท่ีเข้ามาอยูใ่นเมืองไทยกวา่ 120 ปีแล้ว เอสโซ่ มี
โรงกลัน่ของตวัเองและมีธุรกิจที่เป็นค้าปลกีน า้มนัคอ่นข้างครบเคร่ือง เราเลยมองว่าการจบัมือกบัเอสโซ่ เป็น win win strategy 
ท าให้เราสามารถตอ่ยอดธุรกิจสถานีบริการน า้มนัของเราได้  ข้อตกลงกบัเอสโซ่คือภายใน 1 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานีบริการ
น า้มนัทัง้หมด 49 แหง่ ให้เป็น Brand เอสโซ่ การร่วมมือกบัเอสโซ่ เป็นโอกาสที่ เราไม่ต้องลงทนุเร่ืองของการสร้าง Brand 
ให้เป็นรู้จกักบัลกูค้า  เพราะเป็น Brand ที่ลกูค้ารู้จกัอยูแ่ล้ว  เพราะเราจะได้น าเงินในสว่นนัน้มาลงทนุในการขยายสถานีได้
ซึง่โอกาสในการขยายสถานีจะมีมากขึน้  เพราะว่าการใช้ Brand ที่รู้จกัในการที่จะไปติดต่อหรือเสนอค่อนข้างง่ายกว่า แล้ว
ช่องทางที่เอสโซม่ีไมว่า่จะเป็นน า้มนัเกรดปกติ แก๊สโซฮอลส์ 91, 95, ดีเซล หรือน า้มนัเกรดพรีเมี่ยม เอสโซ ่ก็คอ่นข้างมีครบ 
และก็มีโปรแกรมของ Marketing ตา่งๆ ท่ี support เราได้อย่างเต็มที่ และในการท่ีเราตกลงกบัเอสโซ่ เราจะไม่ได้หยดุสถานี
บริการเพียง 49 สถานี  ในปีนีน้อกจาก 49 สถานีเดิมแล้ว  เรามีแผนงานที่จะเพิ่มสถานีบริการน า้มนัใหม่ด้วย ซึ่งในแผน
ของเราคาดว่าจะเพิ่มได้อีก 21 สถานีในปีนี ้ เพื่อให้ครบ 70 สาขา  ซึ่งถ้าดจูากผลการด าเนินงานหลงัจากที่เราลงนามใน
สญัญากบัเอสโซเ่มื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 เราก็เปิดเป็น ESSO ไปแล้วภายใน 1 เดือน 6 สถานีแรกผ่านไปแล้ว ขณะนี ้
ผา่นไตรมาส 1 เรามี 20 สาขาที่เปลีย่นเป็นเอสโซแ่ล้ว คาดวา่ในเดือนเมษายน 2561 จะมี 27 สาขา ทีเปลีย่นเป็นเอสโซ ่ ซึง่
ในทัง้หมด 49 สถานีและมีสาขาใหม ่21 สาขา ต้องเรียนวา่เป็นแนวโน้มที่ดมีากหลงัจากที่เราจบัมือกบัเอสโซก็่เป็นไปตามที่
คาดก็คือ มีคนที่น าสถานีบริการน า้มนัมาเสนอให้เราพิจารณาเพื่อจะเข้าไปบริหารคอ่นข้างมาก ขณะนีไ้ตรมาสแรกเราเปิด
สถานีเพิ่มขึน้จาก 49 สถานีเป็นตวัใหม่ไปแล้วอีก 4 สถานี ทัง้หมดตอนนีจ้ะเป็น 53 สถานีแล้ว และยงัมีสถานีบริการที่อยู่
ใน pipeline ที่ให้เราพิจารณาอีกหลายสาขา  จึงมองวา่การจบัมือเป็นพนัธมิตรกบัเอสโซก็่มองวา่เป็นโอกาสที่ดีในการท่ีเรา
จะขยายสถานีได้  ลกูค้าทราบอยู่แล้วว่าในการบริหารสถานีจ านวนสถานีค่อนข้างเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อจะเป็นท่ีรู้จักกับ
ลกูค้า เพราะวา่เอสโซเ่ดิมเขามี 544 กว่าสถานีอยู่แล้ว ซึ่งรวมของเราเข้าไปก็จะเป็น 600 สถานี  ซึ่งเขาเป็น top-three ใน
วงการอยูแ่ล้ว ภายหลงัจากเปลี่ยนเป็นเอสโซ่  ต้องเรียนว่ายอดขายดีขึน้มาก  ขณะนีเ้รามียอดขายที่เพิ่มขึน้จากเดิมที่เรา
เป็นเพียว ขึน้ไปประมาณ 50% จากสาขาที่เปิดไปแล้ว 20 สาขา ซึ่งเราก็ดวู่ามีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากว่าเรามองว่า Brand 
เอสโซเ่ป็น Brand ที่แข็งแกร่ง เป็นโอกาสด้วย เอสโซเ่องก็มีแผนอยากจะขยายสถานี  และเขาก็มองวา่เราเป็น partner หลกั
ที่จะช่วยด าเนินการนีใ้ห้เขาได้  นอกจากนีเ้อสโซ่มี Global Policy ที่จะไม่บริหารสถานีบริการน า้มนัเองจะไม่ถือสินทรัพย์
เอง  เพราะฉะนัน้สิง่นีจ้ึงเป็นปัจจยัให้สนบัสนนุเราในการขยายสถานีภายใต้ Brand เอสโซ่ต่อไป (เพราะฉะนัน้อนันีจ้ะเป็น
รูปตวัอย่างที่เรามีสถานีบริการน า้มนัที่เปลี่ยนเป็น เอสโซ่ ก็จะมีทกุภาคยกเว้นภาคใต้  สว่นใหญ่ป๊ัมของเราจะอยู่ที่อีสาน 
เหนือ และกลาง มีทกุภาคเลยคะ่) สิง่ที่มัน่ใจที่เราจะเพิ่ม 21 สถานี ตอนนีอ้ยู่ใน pipeline อย่างน้อย 10 แห่ง และที่จะเปิด
เพิ่มใหมจ่าก 49 สถานี ถ้าได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นช่วยบริษัทในการมองหาสถานีบริการน า้มนัที่เขาไม่อยากบริหาร
เองแล้ว ก็สามารถแจ้งมาที่บริษัทฯได้เพราะว่าจะได้ช่วยกนัขยายสถานีนีอ้อกไป ขอรายงานแค่นีก้่อนนะค่ะ ไม่ทราบว่ามี
ค าถามไหมคะ่ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ เห็นบอกวา่ขยายเพิม่ 21 สาขา ใช้เงินจากไหนครับ 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บจก.เพียวพลงังานไทย ตอบวา่ เนื่องจากวา่เราพยายามจะให้มี

ผลกระทบกบับริษัทแมน้่อยที่สดุในเร่ืองของเงินลงทนุ  ต้องเรียนว่าบริษัทแม่ลงทนุในเพียวพลงังานไทยถือว่าน้อยที่สดุใน
บรรดาบริษัทที่ลงทนุ อยู่ที่ 140 ล้านบาท ซึ่ง 140 ล้านนี ้ก็เป็นทนุจดทะเบียนของเรามานานหลายปีแล้ว สิ่งที่เราจะได้การขยาย
มาจาก 2-3 สว่นก็คือ สว่นแรกมาจาก Supplier คือเอสโซท่ี่เราเป็นพนัธมิตรด้วยเขาก็จะสนบัสนนุเราในบางสว่น สว่นที่ 2 
มาจากเงินสดที่เราได้จากเครดิตจากเอสโซร่วมทัง้ที่เป็น Amortization เหมือนเราตดัคา่เสือ่มราคาและอีกสว่นหนึง่คือเงินกู้  
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การเลือก ESSO เนื่องจากว่าที่ผ่านมามี ESSO เป็น supplier น า้มนัหลกัของเรามาโดยตลอดอยู่แล้ว และความสมัพนัธ์ 
ESSO กบัเราก็เป็นมาด้วยดี และ ESSO ก็เป็นน า้มนัแบรนด์แรกๆ ของสากลที่เข้ามาอยูใ่นเมืองไทยกวา่ 120 ปีแล้ว เอสโซ่ มี
โรงกลัน่ของตวัเองและมีธุรกิจที่เป็นค้าปลกีน า้มนัคอ่นข้างครบเคร่ือง เราเลยมองว่าการจบัมือกบัเอสโซ่ เป็น win win strategy 
ท าให้เราสามารถตอ่ยอดธุรกิจสถานีบริการน า้มนัของเราได้  ข้อตกลงกบัเอสโซ่คือภายใน 1 ปี จะต้องเปลี่ยนสถานีบริการ
น า้มนัทัง้หมด 49 แหง่ ให้เป็น Brand เอสโซ่ การร่วมมือกบัเอสโซ่ เป็นโอกาสที่ เราไม่ต้องลงทนุเร่ืองของการสร้าง Brand 
ให้เป็นรู้จกักบัลกูค้า  เพราะเป็น Brand ที่ลกูค้ารู้จกัอยูแ่ล้ว  เพราะเราจะได้น าเงินในสว่นนัน้มาลงทนุในการขยายสถานีได้
ซึง่โอกาสในการขยายสถานีจะมีมากขึน้  เพราะว่าการใช้ Brand ที่รู้จกัในการที่จะไปติดต่อหรือเสนอค่อนข้างง่ายกว่า แล้ว
ช่องทางที่เอสโซม่ีไมว่า่จะเป็นน า้มนัเกรดปกติ แก๊สโซฮอลส์ 91, 95, ดีเซล หรือน า้มนัเกรดพรีเมี่ยม เอสโซ ่ก็คอ่นข้างมีครบ 
และก็มีโปรแกรมของ Marketing ตา่งๆ ท่ี support เราได้อย่างเต็มที่ และในการท่ีเราตกลงกบัเอสโซ่ เราจะไม่ได้หยดุสถานี
บริการเพียง 49 สถานี  ในปีนีน้อกจาก 49 สถานีเดิมแล้ว  เรามีแผนงานที่จะเพิ่มสถานีบริการน า้มนัใหม่ด้วย ซึ่งในแผน
ของเราคาดว่าจะเพิ่มได้อีก 21 สถานีในปีนี ้ เพื่อให้ครบ 70 สาขา  ซึ่งถ้าดจูากผลการด าเนินงานหลงัจากท่ีเราลงนามใน
สญัญากบัเอสโซเ่มื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 เราก็เปิดเป็น ESSO ไปแล้วภายใน 1 เดือน 6 สถานีแรกผ่านไปแล้ว ขณะนี ้
ผา่นไตรมาส 1 เรามี 20 สาขาที่เปลีย่นเป็นเอสโซแ่ล้ว คาดวา่ในเดือนเมษายน 2561 จะมี 27 สาขา ทีเปลีย่นเป็นเอสโซ ่ ซึง่
ในทัง้หมด 49 สถานีและมีสาขาใหม ่21 สาขา ต้องเรียนวา่เป็นแนวโน้มที่ดมีากหลงัจากที่เราจบัมือกบัเอสโซก็่เป็นไปตามที่
คาดก็คือ มีคนที่น าสถานีบริการน า้มนัมาเสนอให้เราพิจารณาเพื่อจะเข้าไปบริหารคอ่นข้างมาก ขณะนีไ้ตรมาสแรกเราเปิด
สถานีเพิ่มขึน้จาก 49 สถานีเป็นตวัใหม่ไปแล้วอีก 4 สถานี ทัง้หมดตอนนีจ้ะเป็น 53 สถานีแล้ว และยงัมีสถานีบริการที่อยู่
ใน pipeline ที่ให้เราพิจารณาอีกหลายสาขา  จึงมองวา่การจบัมือเป็นพนัธมิตรกบัเอสโซก็่มองวา่เป็นโอกาสที่ดีในการท่ีเรา
จะขยายสถานีได้  ลกูค้าทราบอยู่แล้วว่าในการบริหารสถานีจ านวนสถานีค่อนข้างเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อจะเป็นท่ีรู้จักกับ
ลกูค้า เพราะวา่เอสโซเ่ดิมเขามี 544 กว่าสถานีอยู่แล้ว ซึ่งรวมของเราเข้าไปก็จะเป็น 600 สถานี  ซึ่งเขาเป็น top-three ใน
วงการอยูแ่ล้ว ภายหลงัจากเปลี่ยนเป็นเอสโซ่  ต้องเรียนว่ายอดขายดีขึน้มาก  ขณะนีเ้รามียอดขายที่เพิ่มขึน้จากเดิมที่เรา
เป็นเพียว ขึน้ไปประมาณ 50% จากสาขาที่เปิดไปแล้ว 20 สาขา ซึ่งเราก็ดวู่ามีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากว่าเรามองว่า Brand 
เอสโซเ่ป็น Brand ที่แข็งแกร่ง เป็นโอกาสด้วย เอสโซเ่องก็มีแผนอยากจะขยายสถานี  และเขาก็มองวา่เราเป็น partner หลกั
ที่จะช่วยด าเนินการนีใ้ห้เขาได้  นอกจากนีเ้อสโซ่มี Global Policy ที่จะไม่บริหารสถานีบริการน า้มนัเองจะไม่ถือสินทรัพย์
เอง  เพราะฉะนัน้สิง่นีจ้ึงเป็นปัจจยัให้สนบัสนนุเราในการขยายสถานีภายใต้ Brand เอสโซ่ต่อไป (เพราะฉะนัน้อนันีจ้ะเป็น
รูปตวัอย่างที่เรามีสถานีบริการน า้มนัที่เปลี่ยนเป็น เอสโซ่ ก็จะมีทกุภาคยกเว้นภาคใต้  สว่นใหญ่ป๊ัมของเราจะอยู่ที่อีสาน 
เหนือ และกลาง มีทกุภาคเลยคะ่) สิง่ที่มัน่ใจที่เราจะเพิ่ม 21 สถานี ตอนนีอ้ยู่ใน pipeline อย่างน้อย 10 แห่ง และที่จะเปิด
เพิ่มใหมจ่าก 49 สถานี ถ้าได้รับการสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้นช่วยบริษัทในการมองหาสถานีบริการน า้มนัที่เขาไม่อยากบริหาร
เองแล้ว ก็สามารถแจ้งมาที่บริษัทฯได้เพราะว่าจะได้ช่วยกนัขยายสถานีนีอ้อกไป ขอรายงานแค่นีก้่อนนะค่ะ ไม่ทราบว่ามี
ค าถามไหมคะ่ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ เห็นบอกวา่ขยายเพิม่ 21 สาขา ใช้เงินจากไหนครับ 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บจก.เพียวพลงังานไทย ตอบวา่ เนื่องจากวา่เราพยายามจะให้มี

ผลกระทบกบับริษัทแมน้่อยที่สดุในเร่ืองของเงินลงทนุ  ต้องเรียนว่าบริษัทแม่ลงทนุในเพียวพลงังานไทยถือว่าน้อยที่สดุใน
บรรดาบริษัทที่ลงทนุ อยู่ที่ 140 ล้านบาท ซึ่ง 140 ล้านนี ้ก็เป็นทนุจดทะเบียนของเรามานานหลายปีแล้ว สิ่งที่เราจะได้การขยาย
มาจาก 2-3 สว่นก็คือ สว่นแรกมาจาก Supplier คือเอสโซท่ี่เราเป็นพนัธมิตรด้วยเขาก็จะสนบัสนนุเราในบางสว่น สว่นที่ 2 
มาจากเงินสดที่เราได้จากเครดิตจากเอสโซร่วมทัง้ที่เป็น Amortization เหมือนเราตดัคา่เสือ่มราคาและอีกสว่นหนึง่คือเงินกู้  

 
 

ต้องเรียนว่าเราคงต้องพยายามหาแหล่งเงินทุนที่จะมาร่วมลงทุนอันนี ้ รวมทัง้ อาจจะมีบริษัทแม่ที่จะต้อง support 
บางสว่นกบัเราด้วย  เป็นช่องทางที่เราดอูยู ่ณ ขณะนี ้

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ มีผลการวิจยัตลาดไหนบอกไหมวา่เอสโซเ่ป็นเบอร์ 1 ของคนไทย 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนชิ กรรมการผู้จดัการ บจก.เพียวพลงังานไทย ตอบวา่ ไมใ่ช่เบอร์ 1 คะ แตว่า่เอสโซ่

ต้องเรียกวา่เป็นเบอร์แรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยถ้าดจูาก  market  share ตอนนี ้เอสโซ ่ก็เรียกวา่เป็น TOP THREE ของ
บริษัทน า้มนั ในเมืองไทย 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า ขอกลบัไปที่ RPC ผมเห็นว่าในงบรวมมีตวัที่เป็นเงินรับลว่งหน้าปรับปรุงสถานีน า้มนั
ถกูต้องไหมครับ อยากทราบวา่ในบริษัทแมม่ีสญัญาผกูพนัอะไรท่ีท ากบัเอสโซ่มาเก่ียวพนักบัมาถึงบริษัท RPC บ้างไหมครับ 
สญัญาตวัไหนที่ส าคญั 

ประธานฯ ตอบวา่ สญัญาเอสโซไ่มม่ีมาถึง RPC ครับ 
ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามตอ่วา่ เอสโซ ่ ให้คา่การตลาดหรือคา่อะไรตา่งๆมาแล้ว เอสโซ ่จะได้อะไร 
นางสาวกนกพร จารุกลุวนิช กรรมการผู้จดัการ บจก.เพียวพลงังานไทย ตอบว่า ในการเปลี่ยน Brand เป็น เอสโซ ่

เรามีคา่ใช่จ่ายที่เป็น Brand premium ที่ต้องจ่ายให้เอสโซ ่แตจ่ะแปรตามยอดขายไมใ่ช่เป็นคา่ใช้จ่ายคงที่คา่ใช้จ่ายนีท้ าให้
ต้นทนุสงูขึน้ แต่หากสามารถเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 65%-100% ก็จะมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมแน่ๆ เพราะจากสภาวการณ์
แขง่ขนัตอนนี ้การรักษาฐานลกูค้าหรือยอดขายของเดิมก็ท าได้คอ่นข้างยาก นอกจากนีก้ารเพิ่มยอดขาย จะท าให้คา่ใช้จ่าย
หลายอย่างลดลงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่า เพราะว่าการบริหารสถานีบริการน า้มัน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
คา่ใช้จ่ายคงที่  เพราะฉะนัน้ถ้าเรามียอดขายตอ่สาขาเพิ่มขึน้ได้  ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะมีก าไร 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ท่ีคณุกนกพรฯ พดูถึงตวัเลขที่ขึน้ไป 65% ขอเรียนว่าวนันีต้ัง้แต่ที่ได้ร่วมกบัเอสโซ่ ที่
ผ่านมาประมาณ 4-5 เดือน  สถานีที่เรา convert แล้ว ยอดขายเพิ่มขึน้มากกว่า 50% จากเดิมที่เราท าใน Brand ของเรา  
ซึง่ผมคิดวา่มนัเป็นสญัญาณที่ดี  สถานีเดิมพนกังานเราเทา่เดิม คา่ใช้จ่ายเราเทา่เดิมแตว่า่ยอดขายจ านวนลติรเพิ่มขึน้ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ ผมมีมมุมองที่คอ่นข้างตา่งออกไปพอสมควร ธุรกิจป๊ัมน า้มนั มนัใช่ในสมยันีห้รือเปลา่ 
คือทา่นพยายามเลีย่งการลงทนุหลายๆอยา่ง แตท่า่นกลบัให้น า้หนกัธุรกิจป๊ัมน า้มนัพอสมควรเลยนะครับท่าน และ value 
added ของเพียวพลงังาน คืออะไรมนัใช่ในสมยันีไ้หม คือเมื่อก่อนเพียวพลงังานเป็นเสีย้วหนึ่งของ RPC  ซึ่ง RPC มีโรงกลัน่
แตต่อนนี ้RPC ไมม่ีโรงกลัน่  เพียวพลงังานจึงเป็นธุรกิจที่คล้ายๆเป็นตวัหลกั แต่ว่าถ้าเทียบกบัธุรกิจที่เป็นป๊ัมน า้มนัด้วยกนั
จากในตลาดก็จะมี ซสัโก้ เขาก็ไมไ่ด้มีแคป๊ั่มน า้มนั  เขามีการท าอยา่งอ่ืนเป็น jet fuel คืออยา่งที่ท่านผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า 
มีแผนธุรกิจอะไรใหม ่หรือมีขา่วดีอะไรใหมม่าบอกไหมครับ 

ประธานฯ ได้ตอบว่า ผมตอบในมุมของผมคิดว่าสญัญาที่เราได้ตกลงกับเอสโซ่ เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่
อนัหนึ่ง ต้องเรียนว่าธุรกิจโรงกลัน่เราจ าเป็นต้องหยุดโดยปริยาย  เน่ืองจากวตัถดุิบไม่มี ในสว่นป๊ัมน า้มนั ถ้าเกิดเราหยุด
ธุรกิจโรงกลัน่ แล้วเราเลกิธุรกิจป๊ัมน า้มนัท่ีเราลงทนุไป 140 ล้านมนัก็คือศนูย์หมด  คือเป็นป๊ัมที่เราเช่าไม่ได้ทรัพย์สินอะไร
เราไปแค่เช่าแล้วก็ปรับปรุงใหม่  อย่างดีคืนได้ถอดป้ายกลบัมา ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรกบัผู้ ถือหุ้น  กบัการที่เราเดินต่อผม
มองวา่ผมรอโอกาส  ซึง่วนันีโ้อกาสมาถึงแล้วโอกาสที่  Brand เราได้แข็งขึน้  ยอดขายเราสามารถที่จะสู้  Brand กลางๆได้
คือจ านวนลติรตอ่ป๊ัมคงไมไ่ด้สงูกวา่เรา  ในธุรกิจป๊ัมน า้มนัจ านวนลติรตอ่ป๊ัมมีความส าคญัมากจะก าไรมากก าไรน้อยก็อนั
นีเ้ป็นอนัหนึ่ง สว่นถ้าจะมี value added อย่างอื่นเช่น ท า Non-oil ท า Mart ไปถึง Jet ผมเรียนว่าน า้มนั Jet นีผ้มไม่มี
ความรู้เลย ต้องขอโทษในทีมของเรายงัไมม่ทีีมที่จะเข้าไปค้าขายน า้มนั Jet  ขณะนีผ้มมองวา่สิง่ที่เราร่วมมือกบัเอสโซก่ าลงั
จะมีการเปลี่ยนแปลงอนัใหญ่อนัหนึ่งของ RPC เราก าลงัมุ่งเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง เพราะว่าเราได้บริษัทใหญ่ที่มัน่คงและมี
ช่ือเสยีงมาช่วยสนบัสนนุเรา ล าพงัถ้าเราเดินเองผมว่าถ้าจะลงทนุอีก 1,000 ล้านบาท มนัจะไม่เกิดผลอะไรเลย ถ้าเราลงเงินเร่ือง
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นีพ้นัล้าน แตว่นันีก้บัเอสโซ ่ผมจะพยายามลงน้อยที่สดุ ทา่นจะเห็นวา่เงินท่ีเขาให้มาเพื่อช่วยปรับปรุงสถานีบริการน า้มนัไม่
น้อยเลยคือ 70 กวา่ล้านบาท  เมื่อปีที่แล้วมนัเทา่กบัคร่ึงหนึง่ของทนุจดทะเบียนของ เพียวพลงังานไทย เลยครับ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ สญัญาที่บอกวา่เพียวพลงังานท่ีจะต้อง lock ไว้อยูก่บัเอสโซ ่12 ปี ซือ้ขายกนั 10 ปี แต ่
lock กนัไว้ 12 ปี เพราะฉะนัน้จะต้องอยูก่บัเอสโซไ่ปเร่ือยๆ อยูแ่ล้ว 

ประธานฯ ได้ตอบวา่ ใช่ครับ ผมเรียนวา่ผมอยากอยูเ่พราะเป็น Brand ที่แข็งและชว่ยเราได้มากครับ 
นายเสถียร เนตรจนัทร์เรือง ผู้ รับมอบฉนัทะ  สอบถามวา่ ทา่นประธานบอกวา่ยอดขายโตขึน้ 50% ค าถามคือ  

Same Stores หรือ Total Gross หรือค าถามที่สอง ถ้าขายเป็นเศษเหลก็ส าหรับโรงกลัน่  ทา่นประธานบอกวา่ไมน่า่จะถงึ 
40 ล้าน หรือไมต่ามความรู้ที่ผมมีนะครับ  เฉพาะคา่ที่ดินของไบโอดีเซลกบัโรงกลัน่ก็นา่จะเกิน 40 ล้านแล้วครับ 

ประธานฯ ได้ตอบวา่ ไมเ่ก่ียวกบัที่ดินครับ ที่ดิน 200 กวา่ล้านประเมินแล้วเราไมข่ายต า่กวา่นัน้แน่ 
นายเสถียร เนตรจันทร์เรือง ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผมขอเรียนว่าหากท่านไม่ท าอะไรกับมนั ก็จะเป็นเศษ

เหลก็เหมือนกบัท่ีผมเรียน เฉพาะเศษเหลก็ผมวา่เกิน 40 ล้านแน่นอน ถ้าท่านไม่ท าอย่างนัน้เลย ตัง้แต่ปี 2555-2561 ท่าน
จะมีคา่เสือ่มไปเร่ือยๆ ตามท่ีคณุประสทิธ์ิฯ ได้เรียนวา่มีคา่เสือ่ม 20 ล้านบาท ส าหรับไบโอดีเซล  ก็จะเป็นรายจ่ายไปเร่ือยๆ 
5 ปีก็ 100 ล้านแล้วครับ  ซึง่เป็นความคิดเห็นผมนะครับ สว่นท่านจะเห็นกบัผมหรือไม่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง มีอีก 1 ค าถาม คือเร่ือง 
Same Stores หรือ Total Gross ยอดขาย 50% อย่าง 40 ล้านบาทที่ท่านพดูถึง ถึงอย่างไรหากเกิน 200 ล้านบาท มลูค่า
ที่ดินบวกกบัคา่เศษเหลก็ เพื่อลงบญัชีไว้ 600 อะไรก็แล้วแต ่ผมวา่ดีกวา่คาราคาซงัไปเร่ือยๆครับ 

ประธานฯ ได้ตอบว่า เมื่อสกัครู่ท่านกลา่ว 2 เร่ืองปนกนั คือ ยอดขาย 50% เป็นยอดขายของป๊ัมน า้มนันะครับ 
สว่นการขายที่เป็นเศษเหลก็ก็คือโรงกลัน่ครับ 

นายเสถียร เนตรจนัทร์เรือง ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ ค าถามแรกคือ 50% ที่เติบโตมนัเป็น same stores หรือ
ป๊ัมเดียวกนัท่ีป๊ัม ปตท. ที่เทียบป๊ัม กบัหรือยอดรวมทัง้หมดตอ่ป๊ัม 

ประธานฯ ตอบวา่ เป็นยอดรวมทัง้หมดเทียบกบัปีที่แล้วครับ ขอบคณุส าหรับค าแนะน าผมก็พยายามท าแต่ผม
เรียนวา่ที่ดินท่ีผมกลา่วเมื่อสกัครู่ ท่ีกลา่วถึงเศษเหลก็ ไมไ่ด้รวมที่ดินครับ 

ในวาระนีเ้นื่องจากวา่เป็นวาระเพือ่แจ้งให้ทราบก็ไมต้่องมกีารลงคะแนน 
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเร่ืองสถานีบริการน า้มนั  ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยผู้ ถือหุ้นไม่ต้อง
ลงมติในวาระนีเ้นื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ นัน้ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและทนัเวลา ซึ่งผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯได้ตรวจสอบ และให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และมีข้อสงัเกต รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ได้น าสง่งบการเงินฉบบันีต้่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั  
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นีพ้นัล้าน แตว่นันีก้บัเอสโซ ่ผมจะพยายามลงน้อยที่สดุ ทา่นจะเห็นวา่เงินท่ีเขาให้มาเพื่อช่วยปรับปรุงสถานีบริการน า้มนัไม่
น้อยเลยคือ 70 กวา่ล้านบาท  เมื่อปีที่แล้วมนัเทา่กบัคร่ึงหนึง่ของทนุจดทะเบียนของ เพียวพลงังานไทย เลยครับ 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ถามวา่ สญัญาที่บอกวา่เพียวพลงังานท่ีจะต้อง lock ไว้อยูก่บัเอสโซ ่12 ปี ซือ้ขายกนั 10 ปี แต ่
lock กนัไว้ 12 ปี เพราะฉะนัน้จะต้องอยูก่บัเอสโซไ่ปเร่ือยๆ อยูแ่ล้ว 

ประธานฯ ได้ตอบวา่ ใช่ครับ ผมเรียนวา่ผมอยากอยูเ่พราะเป็น Brand ที่แข็งและชว่ยเราได้มากครับ 
นายเสถียร เนตรจนัทร์เรือง ผู้ รับมอบฉนัทะ  สอบถามวา่ ทา่นประธานบอกวา่ยอดขายโตขึน้ 50% ค าถามคือ  

Same Stores หรือ Total Gross หรือค าถามที่สอง ถ้าขายเป็นเศษเหลก็ส าหรับโรงกลัน่  ทา่นประธานบอกวา่ไมน่า่จะถงึ 
40 ล้าน หรือไมต่ามความรู้ที่ผมมีนะครับ  เฉพาะคา่ที่ดินของไบโอดีเซลกบัโรงกลัน่ก็นา่จะเกิน 40 ล้านแล้วครับ 

ประธานฯ ได้ตอบวา่ ไมเ่ก่ียวกบัที่ดินครับ ที่ดิน 200 กวา่ล้านประเมินแล้วเราไมข่ายต า่กวา่นัน้แน่ 
นายเสถียร เนตรจันทร์เรือง ผู้ รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ผมขอเรียนว่าหากท่านไม่ท าอะไรกับมนั ก็จะเป็นเศษ

เหลก็เหมือนกบัท่ีผมเรียน เฉพาะเศษเหลก็ผมวา่เกิน 40 ล้านแน่นอน ถ้าท่านไม่ท าอย่างนัน้เลย ตัง้แต่ปี 2555-2561 ท่าน
จะมีคา่เสือ่มไปเร่ือยๆ ตามท่ีคณุประสทิธ์ิฯ ได้เรียนวา่มีคา่เสือ่ม 20 ล้านบาท ส าหรับไบโอดีเซล  ก็จะเป็นรายจ่ายไปเร่ือยๆ 
5 ปีก็ 100 ล้านแล้วครับ  ซึง่เป็นความคิดเห็นผมนะครับ สว่นท่านจะเห็นกบัผมหรือไม่ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง มีอีก 1 ค าถาม คือเร่ือง 
Same Stores หรือ Total Gross ยอดขาย 50% อย่าง 40 ล้านบาทที่ท่านพดูถึง ถึงอย่างไรหากเกิน 200 ล้านบาท มลูค่า
ที่ดินบวกกบัคา่เศษเหลก็ เพื่อลงบญัชีไว้ 600 อะไรก็แล้วแต ่ผมวา่ดีกวา่คาราคาซงัไปเร่ือยๆครับ 

ประธานฯ ได้ตอบว่า เมื่อสกัครู่ท่านกลา่ว 2 เร่ืองปนกนั คือ ยอดขาย 50% เป็นยอดขายของป๊ัมน า้มนันะครับ 
สว่นการขายที่เป็นเศษเหลก็ก็คือโรงกลัน่ครับ 

นายเสถียร เนตรจนัทร์เรือง ผู้ รับมอบฉนัทะ  ถามตอ่วา่ ค าถามแรกคือ 50% ที่เติบโตมนัเป็น same stores หรือ
ป๊ัมเดียวกนัท่ีป๊ัม ปตท. ที่เทียบป๊ัม กบัหรือยอดรวมทัง้หมดตอ่ป๊ัม 

ประธานฯ ตอบวา่ เป็นยอดรวมทัง้หมดเทียบกบัปีที่แล้วครับ ขอบคณุส าหรับค าแนะน าผมก็พยายามท าแต่ผม
เรียนวา่ที่ดินท่ีผมกลา่วเมื่อสกัครู่ ท่ีกลา่วถึงเศษเหลก็ ไมไ่ด้รวมที่ดินครับ 

ในวาระนีเ้นื่องจากวา่เป็นวาระเพือ่แจ้งให้ทราบก็ไมต้่องมกีารลงคะแนน 
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเร่ืองสถานีบริการน า้มนั  ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 โดยผู้ ถือหุ้นไม่ต้อง
ลงมติในวาระนีเ้นื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ นัน้ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและทนัเวลา ซึ่งผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯได้ตรวจสอบ และให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และมีข้อสงัเกต รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ได้น าสง่งบการเงินฉบบันีต้่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั  

 
 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยการลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้มีผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มจ านวน  4,507,601 หุ้น ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,039,113 หุ้น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 537,033,223 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,039,113 เสียง   

 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองการจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ ตามท่ีบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผล
ประกอบการนัน้ แตใ่นปี 2560  บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสทุธิจ านวน 37 ล้านบาท และบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสม ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 581 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
บริษัทท่ีมียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะสอบถามเร่ืองการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 
2560 หรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิงดการจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับปี 2560 โดยการลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน  26,501 
หุ้น ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,065,614 หุ้น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2560 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 537,059,724 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,065,614 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวน
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กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม  และ ได้มอบหมายให้ 
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลา่วว่า ในการคดัเลือก
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคดัเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระมีอยูจ่ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายสจัจา      เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ  
2. นายสวุินยั     สวุรรณหิรัญกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปณิชา  พงษ์ศิวาภยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่จะครบก าหนดตามวาระ

ซึง่ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ออกจากห้องประชมุ จนกวา่การพิจารณาในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าหากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทัง้หมด 

7 ทา่น โดยช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป็นดงันี ้
- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู, นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสวุนิยั สวุรรณหิรัญกลุ , นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 

กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

และ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยัเพิ่มเติม  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี ้ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนส าหรับเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีม้ี นายสจัจา เจนธรรมนกุูล 
กรรมการ และผู้ ถือหุ้น ที่มีสว่นได้เสยีไมอ่อกเสยีงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 54,875 หุ้น 
ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,120,489 หุ้น 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี ้
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่ ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล , นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี ้
นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
เห็นด้วย  จ านวน 503,757,834 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.7105 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 17,135,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.2895 
งดออกเสยีง จ านวน 759,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 521,652,724 เสียง   
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กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม  และ ได้มอบหมายให้ 
นายประสทิธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กลา่วว่า ในการคดัเลือก
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องคดัเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบตัิ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามขบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยต้องเป็นบุคคลที่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ส าหรับปีนีก้รรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยูจ่ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายสจัจา      เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ  
2. นายสวุินยั     สวุรรณหิรัญกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปณิชา  พงษ์ศิวาภยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านที่จะครบก าหนดตามวาระ

ซึง่ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนี ้ออกจากห้องประชมุ จนกวา่การพิจารณาในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าหากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีทัง้หมด 

7 ทา่น โดยช่ือและจ านวนกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ เป็นดงันี ้
- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู, นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสวุนิยั สวุรรณหิรัญกลุ , นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 

กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 

และ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยัเพิ่มเติม  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี ้ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนส าหรับเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีม้ี นายสจัจา เจนธรรมนกุูล 
กรรมการ และผู้ ถือหุ้น ที่มีสว่นได้เสยีไมอ่อกเสยีงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 54,875 หุ้น 
ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,120,489 หุ้น 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี ้
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทที่ ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล , นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี ้
นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล 
เห็นด้วย  จ านวน 503,757,834 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.7105 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 17,135,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.2895 
งดออกเสยีง จ านวน 759,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 521,652,724 เสียง   
 

 
 

นายสุวนัิย  สุวรรณหิรัญกุล 
เห็นด้วย  จ านวน 519,225,599 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8297 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 17,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.1703 
งดออกเสยีง จ านวน 894,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,120,489 เสียง   
นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภยั 
เห็นด้วย  จ านวน 519,225,599 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8297 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 17,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.1703 
งดออกเสยีง จ านวน 894,890 เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,120,489 เสียง   
ท าให้บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 7 ทา่น ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นายสจัจา เจนธรรมนกุลู  ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ  กรรมการ 
3. นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์  กรรมการ 
4. นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  กรรมการ 
5. นายประสทิธ์ิ  ธีรรัตน์บงกช   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
      ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. นายช านิ  จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภยั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

โดยรายช่ือและจ านวนกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ เป็นดงันี ้
- นายสจัจา เจนธรรมนกุลู, นายศภุพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสวุินยั สวุรรณหิรัญกลุ, นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ 

กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  โดยได้มอบหมายให้   
นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน   และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  รวมถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และยงัเปรียบเทียบบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกนั โดยค านึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนสักรรมการผนัแปรตามผลการด าเนินงาน 
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ในปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสทุธิ จ านวน 37 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนสักรรมการประจ าปี 2560  และพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการของปี 2561  ซึ่ง
เป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าเบีย้ประชุม 
บาท / ครัง้ 

 2560 2561 
ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2561 โดยการลงมติในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ท าให้ผู้ ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,120,489 หุ้น 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 537,114,599 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,120,489 เสียง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
บญัชีเป็นอยา่งดีและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีจาก บริษัท 
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ในปี 2560 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสทุธิ จ านวน 37 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนสักรรมการประจ าปี 2560  และพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการของปี 2561  ซึ่ง
เป็นอตัราเดิมเท่ากบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าเบีย้ประชุม 
บาท / ครัง้ 

 2560 2561 
ประธานกรรมการ 25,000 25,000 
กรรมการ และกรรมการอิสระ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000 20,000 

 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2561 โดยการลงมติในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ท าให้ผู้ ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,120,489 หุ้น 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 537,114,599 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 5,890 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,120,489 เสียง   

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

นายประสิทธ์ิ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากผลการปฏิบตัิงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
บญัชีเป็นอยา่งดีและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีจาก บริษัท 

 
 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั ให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายนามของผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัท  

 

1. นางพนูนารถ     เผา่เจริญ 5238 3 ปี (2558-2560) หรือ 
2. นางสาววิสสตุา  จริยธนากร 3853 2 ปี (2556-2557) หรือ 
3. นายเติมพงษ์    โอปนพนัธุ์ 4501 -  

 

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตอื่นท าหน้าที่แทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ดงันี ้

 ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 800,000 800,000 - 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1,015,000 835,000 180,000 
รวม 1,815,000 1,635,000 180,000 

 ค่าตอบแทนในปี 2561 นี ้เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 180,000 บาท ซึ่งค่าสอบบญัชีปี 2560 ข้างต้นไม่รวม
คา่บริการอื่น (Non-audit fee) จ านวน 26,874 บาท 

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั   

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุเพิ่ม ท าให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้มีหุ้นรวม 537,120,489 หุ้น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
ผลการลงมติส าหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี ้
เห็นด้วย  จ านวน 537,120,489 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง   
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง   
รวมจ านวนผู้ออกเสียงทัง้หมด จ านวน 537,120,489 เสียง   
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ ได้กลา่ววา่ในวาระนี ้ขอเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามในประเด็นที่มีข้อสงสยัเพิม่เตมิ 
ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าของคดคีวาม และสอบถามวา่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจอื่น นอกจากการร่วมมือกบั

ESSO หรือไม ่
ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ คดีความยงัไมม่ีความคืบหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการของศาล สว่นแผนธุรกิจ

อื่นของบริษัท มีนกัลงทนุหลายทา่นสนใจเข้ามาเสนอธุรกิจให้บริษัทฯไปร่วมทนุ ซึง่ทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไป
ได้ของธุรกิจและประเมินแล้ว ยงัเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสงู ผลตอบแทนต ่า ไม่คุ้ มค่าในการลงทนุ  จึงยงัไม่ลงทุน และ
ปัจจุบนัยงัมีธุรกิจอื่นท่ีก าลงัศึกษาอยู่ ถ้าไม่มีความเสี่ยงสงู ผลตอบแทนดี และมีผลดีกับผู้ ถือหุ้น บริษัทฯก็จะพิจารณา
ความเป็นได้ในการลงทนุ 

 นายเจริญชยั  หงส์สถาวรสริิ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามความคิดเห็นวา่ ถ้าแนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาก
ขึน้ ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะเตรียมการรับมืออยา่งไรบ้าง  

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทฯ มีการติดตามขา่วอยา่งใกล้ชิด คิดวา่การเปลีย่นมาใช้รถพลงังานไฟฟ้าใน
ไทยนัน้ ต้องใช้ระยะเวลานานอยา่งน้อย 10 ปี เพราะกฎหมายยงัไมห่ยดุให้ใช้รถเก่าทีม่ีอายเุกิน 5 ปีขึน้ไป ซึ่งรถเก่าต้องใช้
น า้มนัและหากซือ้รถไฟฟา้มาใช้ก็มีบางสว่น แตค่ิดวา่ยงัไมใ่ช่จ านวนมาก แม้รัฐบาลจะประกาศสนบัสนนุในเร่ืองนี ้

นายเจริญชยั  หงส์สถาวรสริิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ หากทัว่โลกได้เปลีย่นหมด เราจะมองเฉพาะประเทศไทยหรือ
วา่เราจะเตรียมรับมืออยา่งไร 

ประธานฯ กลา่วว่า บริษัทฯเคยรายงานให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัการลงทนุงานวิจยัเล็กๆชิน้หนึ่ง คืองานวิจัย
แบตเตอร่ีลเิธียมอิออน ซึง่เป็นสิง่ที่ต้องเตรียมไว้หาความรู้ แตใ่นสว่นของน า้มนัคิดว่าป๊ัมน า้มนัในประเทศไทยเจ้าใหญ่ๆ ก็
ยงัขยายป๊ัม ซึ่งการขยายป๊ัมหรือเพิ่มจ านวนป๊ัมของบริษัทใหญ่ๆเขาคงไม่ได้มองว่าจะเดินเพียง 10 ปี ดังนัน้ คิดว่า
ปลอดภยัพอสมควร ซึง่ผมคิดวา่ยงัอยูใ่นวิสยัที่จะด าเนินธุรกิจนีไ้ปได้อีก 10 ปี ครับ 

ประธานฯ ขอบคณุค าแนะน า  

ประธานฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นสอบถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยัเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดประชมุ 
 
เลกิประชมุเวลา 15.35 น. 
 
 
        ……………………………………. 
             (นายสจัจา  เจนธรรมนกุลู) 
                    ประธานท่ีประชมุ 
……………………………………….. 
      (นางสพุรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 

เลขานกุารบริษัท 
 ผู้บนัทกึการประชมุ 
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